

Ang mga Pisikal na Katangian ng Propeta (SAS)

Ang Sugo ni Allah ay katamtaman – sapagkat siya ay hindi ang matangkad na namumukod ni ang mababa – mahaba ang pagi-tan ng mga balikat, nagkakaangkupan ang mga bahagi ng kata-wan, malapad ang dibdib. Siya ay pinakamaganda sa mga tao sa mukha, maputi na nahaharuan ng pamumula, pabilog ang mukha, maitim ang mata, matangos ang ilong, maganda ang bibig, makapal ang balbas.

Siya ay mbango ang amoy, banayad sumaling. Nagsabi tungkol sa kanya si Anas ibnu Málík (RA): “Hindi ako nakaamoy ng ‘anbar, ni musk, ni anumang higit na mabango kaysa sa amoy ng Sugo ni Allah (SAS) at hindi nakasalat kailanman ang kamay ko ng anumang higit na banayad salingin kaysa sa kamay ng Sugo ni Allah (SAS).”

Siya ay maaliwalas ang mukha, palagi ang pagngiti, maganda ang tinig, kaunti magsalita. Nagsabi tungkol sa kanya si Anas ibnu Málík (RA): “Siya ay ang pinakamakisig na tao. Siya ay ang pina-kamapagbigay na tao. Siya ay ang pinakamatapang na tao.”

Ilan sa mga Kaasalan ng Sugo (SAS)

Ang Sugo ni Allah (SAS) ang pinakamatapang na tao. Nagsabi si ‘Alíy ibnu Abí Tálíb (RA): “Kapag tumindi na ang sigalot at nakatagpo na ng isang pangkat ang isa pang pangkat, kami ay nagpapasanggalang noon sa Sugo ni Allah (SAS).” Siya rin ang pinakagalanteng tao. Hindi siya hiningan ng anumang kailanman at nagsabing hindi. Siya ang pinakamatimpiing tao. Siya ay hindi naghiganti para sa sarili niya ni nagagalit para sa sarili maliban kung nilabag ang kabanalan ni Allah sapagkat alang-alang kay Allah ay maghiganti siya.

Ang kamag-anak at ang di-kamag-anak, at ang malakas at ang mahina, sa ganang kanya ay magkapantay sa karapatan. Binigyang-diin niya na walang kalamangan ang isang tao sa isa pang tao mali-ban sa pangngilag sa pagkakasala, na ang mga tao ay pantay-pantay, at na ang dahilan ng pagkalipol ng mga sinaunang bansa ay kapag nagnakaw sa kanila ang maharlika, pinababayaan nila ito ngunit kapag nagnakaw sa kanila ang mahina, ipanatutupad nila rito ang kaparusahan. Sinabi pa niya: “*Sumpa man kay Allah, kung sakaling si Fátimah na anak ni Muhammad ay nagna-kaw, talagang puputulin ko ang kamay niya.*”

Wala siyang pinintasang pagkain kailanman. Kung naiibigan niya ay kakainin niya ito; kung hindi niya naibigan ito ay hahayaan niya ito. Dumarating noon sa mag-anak ni Muhammad (SAS) ang isang buwan o ang dalawang buwang walang nagniningas na apoy sa bahay niya at ang pagkain nila ay datiles at tubig lamang. Nag-bibigkis siya noon ng isang bato o dalawang bato sa tiyan niya dahil sa gutom.

Siya noon ay nag-aayos ng sirang sandalyas niya, nagsusulsi ng kasuutan niya, at umaalalay sa maybahay niya sa gawaing bahay. Siya noon ay dumadalaw sa mga maysakit. Siya ang pina-kamatinding tao sa pagpapakumbaba. Pinaunlakan niya ang sino mang nag-anyaya sa kanya, mayaman man o maralita, aba man o maharlika. Mahal niya ang mga dukha. Dinadaluhan niya ang libing nila at dinadalaw niya ang mga maysakit sa kanila. Hindi siya humahamak ng isang maralita dahil sa karalitaan nito at hindi siya nangingilabot sa isang hari dahil sa pagkahari nito. Siya noon ay sumasakay sa kabayo, kamelyo, asno at buriko.

Siya ang pinakapalangiting tao at ang pinakamaamong mukha sa kanila sa kabila ng dami ng dumapo sa kanya na mga dalam-hati at mga pighati. Naiibigan niya ang pabango at kina-susuk-laman niya ang mabahong amoy. Tinipon nga sa kanya ni Allah ang kalubusan ng mga kaasalan at ang mga magandang sa mga gawa. Binigyan siya ni Allah ng kaalamang hindi naibigay sa isa man sa mga nauna at mga nahuli.

Siya ay *ummíy*: hindi nakababasa at hindi nakasusulat. Wala siyang guro na tao. Inihatid niya ang Qur’an na ito buhat kay Allah, na ang sabi ni Allah hinggil dito (17:88): **Sabihin mo: “Talagang kung nagkaisa man ang tao at ang jinníy na gumawa ng tulad sa Qur’an na ito ay hindi sila makagagawa ng tulad nito at kahit pa man ang iba sa kanila ay katulong ng iba pa.”** Ang paglaki niya bilang isang ummí ay isang pagputol ng dahilan para sa mga nagpapasinungaling na nagsasabing simulat daw niya ang Qur’an o natutunan ito o nabasa ito mula sa mga kasulatan ng iba.